

Số: /SGDDĐT-VP

Bắc Giang, ngày tháng 8 năm 2023

V/v công bố bộ mã QR công khai Bộ
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản
lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố

Triển khai Thông báo số 339/TB-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về Kết luận tại Hội nghị giao ban công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 6 tháng đầu năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã hệ thống, xây dựng bộ mã QR thống nhất về TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành để niêm yết công khai theo quy định (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). Thông qua Hệ thống mã QR việc thay đổi thông tin các TTHC (nếu có) sẽ được cập nhật tự động mà không phải thay đổi mã QR mới.

Sở GDĐT đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp, thực hiện công khai theo quy định tại Bộ phận một cửa cấp huyện, thành phố; đồng thời chuyển tới UBND cấp xã để thực hiện in ấn hoặc chế bản để in ấn và công khai theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, phường, thị trấn theo quy định.

Ngoài hình thức in và công khai trực tiếp tại nơi tiếp nhận, đề nghị các đơn vị tích hợp, công khai trên các chuyên trang hướng dẫn về TTHC hoặc các trang tương tác mạng xã hội để người dân, tổ chức biết, thực hiện.

Quá trình thực hiện có vướng mắc, cần tháo gỡ, đề nghị các đơn vị liên hệ về Văn phòng Sở GDĐT (đồng chí Nguyễn Hùng Long, chuyên viên, số ĐT 0983.791.702) để phối hợp, xử lý.

(Gửi kèm theo kèm theo Công văn này Bộ file gốc .PNG mã QR)

Sở GDĐT rất mong nhận được sự phối hợp, triển khai của các đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng NC-KSTT, Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Bộ phận Một cửa Sở GDĐT (để công khai);
- Lưu: VT, VP.Long.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Thêm

Phụ lục
MẪU CHẾ BẢN CÔNG KHAI TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC CẤP
(Kèm theo Công văn số /SGDDĐT-VP ngày 18/8/2023 của Sở GDĐT)







I. MẪU CẤP TỈNH:

BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI 	GIÁO DỤC DÂN TỘC 	GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 	GIÁO DỤC TRUNG HỌC 	BỘ TTHC THEO CÁC LĨNH VỰC ĐÃ CÔNG BỐ 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 	HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 	KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 	QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH 

II. MẪU CẤP HUYỆN:

BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

<p>GIÁO DỤC MẦM NON</p>	<p>GIÁO DỤC TIỂU HỌC</p>	<p>GIÁO DỤC TRUNG HỌC</p>	<p>GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC</p>	<p>BỘ TTHC THEO CÁC LĨNH VỰC ĐÃ CÔNG BỐ</p>
				
<p>GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN</p>	<p>GIÁO DỤC DÂN TỘC</p>	<p>HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ</p>		<p>GỬI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ</p>
				

III. MẪU CẤP XÃ:

**BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ**

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC
QUỐC DÂN VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC



BỘ TTTC
THEO CÁC LĨNH
VỰC ĐÃ CÔNG BỐ



GỬI PHẢN ÁNH
KIẾN NGHỊ

